



Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Tầng 16, Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 73 094 688
Fax: (84-4) 73 094 686
Thành lập : 08/03/2007
Niêm yết : 26/07/2013

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

1 F.I.T được chấp thuận chuyển sàn sang HOSE

Ngày 29/7/2015, Sở GD&ĐT Tp.HCM (HOSE) đã có văn bản chấp thuận niêm yết gần 180 triệu cổ phiếu FIT của CTCP Đầu tư F.I.T. Như vậy, trong thời gian tới đây, cổ phiếu FIT sẽ chính thức chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua đầu năm 2015.

2 F.I.T phủ nhận thông tin chậm nộp thuế

Ngay sau khi có thông tin FIT nợ hơn 29 tỷ đồng tiền thuế TNDN, CTCP Đầu tư F.I.T đã lập tức có phản hồi trên báo chí về việc này. Theo đó, công ty cho biết đã nộp thuế và hoàn thành trước thời điểm yêu cầu của cơ quan quản lý. Cũng trong ngày, Chi cục Thuế Hà Nội đã công bố công văn xác nhận số dư nợ thuế TNDN của F.I.T là 0 đồng.

3 FIT Group mua vào gần 12,6 triệu cổ phiếu FIT

Tháng 07/2015, CTCP Tập đoàn FIT (FIT Group) đã mua vào 12.598.520 cổ phiếu FIT trong tổng số 13.625.433 cổ phiếu đăng ký mua. Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu FIT mà FIT Group nắm giữ là 42.890.144 cổ phiếu (tương đương 23,93% số lượng đang lưu hành).

Số cổ phiếu này được một số cổ đông nội bộ F.I.T chuyển nhượng cho FIT Group theo phương thức thỏa thuận.

Đây là kế hoạch đã được các cổ đông nội bộ cam kết với FIT Group từ lâu và nằm trong lộ trình FIT Group nâng sở hữu của mình lên 51% tại F.I.T như kế hoạch đã công bố và được ĐHCĐ F.I.T thông qua từ đầu năm.

4 F.I.T phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T thông qua việc sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn lưu động. Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, thời gian trả lãi vào cuối kỳ với mức lãi suất 3%/năm. Qua đó 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

* CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

5 DCL: LNST nửa đầu năm 2015 bằng cả năm 2014

LNST quý II/2015 của DCL tăng vọt lên 17,2 tỷ đồng so với mức 11,53 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, LNST của DCL đạt gần 30 tỷ đồng, tương đương với cả năm 2014.

Trong đó, nhờ thắt chặt quản lý chi phí mà các chi phí của DCL đều giảm hơn 50% so với cùng kỳ.



Bên trong nhà máy DCL

Ngoài ra, dòng tiền của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2015 cũng được cải thiện đáng kể, khoản lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DCL tăng lên gần 40 tỷ đồng, so với con số âm 4,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền này đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư và trả nợ vay ngắn hạn trong kỳ.

6 **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính**

Ngày 22 tháng 07 năm 2015, HĐQT của CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã DCL – sàn HSX) đã có quyết định bổ nhiệm chính thức ông Trịnh Quốc Khánh là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính.

Trở thành công ty thành viên của CTCP Đầu tư F.I.T từ đầu năm 2015, DCL đã được bổ sung các nhân sự từ công ty mẹ có năng lực và phù hợp vào các vị trí chủ chốt nhằm xây dựng, củng cố năng lực quản trị, điều hành của DCL với mục tiêu đưa DCL trở thành công ty dược hàng đầu Việt Nam.



*Ông Trịnh Quốc Khánh
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính*

7 **DCL nhận giải thưởng Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2015**

Tháng 7/2015, Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam, Liên Hiệp Các Hội KH&KT Việt Nam, Viện Sở hữu trí tuệ, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã trao tặng giải thưởng Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2015 cho CTCP Dược phẩm Cửu Long với nhãn hiệu Vicancap - lĩnh vực sản xuất viên nang rỗng (capsule) của DCL.

Cùng năm trong Top 50 còn có nhãn hiệu PetroVietnam của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhãn hiệu Vietnam Airline của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, nhãn hiệu Fami của Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy...



*DCL nhận giải thưởng Top 50
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2015*

8 **DCL đón tiếp 18 quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước**

Ngày 30/7/2015, ban lãnh đạo CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) đã tiếp đón 18 quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước được CTCP Chứng khoán Bản Việt giới thiệu, đến thăm với mục đích tìm hiểu về công ty và tìm kiếm cơ hội sinh lợi bền vững.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các quỹ đã được giới thiệu về "bức tranh" tổng thể của DCL gồm tình hình sản xuất kinh doanh, thông tin tài chính mới nhất và đặc biệt là chi tiết các chủ trương, chiến lược, kế hoạch của DCL. Đặc biệt, các quỹ rất quan tâm với hoạt động nghiên cứu, phát triển và các dòng sản phẩm đặc trị và thực phẩm chức năng của DCL - những sản phẩm sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn và ưu thế cạnh tranh cho công ty trên thị trường.



*DCL đón tiếp 18 quỹ đầu tư
uy tín trong & nước ngoài*

9 DCL đón tiếp Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Ấn Độ

Cuối tháng 7, đại diện Tập đoàn Cipla - Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Ấn Độ, đã có chuyến đến thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo CTCP Dược phẩm Cửu Long.

Cuộc gặp gỡ nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa 2 bên trong việc sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng biệt dược tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Cipla và DCL đã đạt được một số thỏa thuận bước đầu trong việc hợp tác. Lãnh đạo 2 bên đang tiếp tục đàm phán để đưa ra thống nhất chung và sẽ ra một bản ký kết ghi nhớ trong thời gian tới.



Đại diện Cipla trao đổi về kế hoạch hợp tác trong việc sản xuất và phân phối một số dòng biệt dược ở thị trường Việt Nam và Đông Nam Á

* CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY (WEST FOOD)

10 West Food tiếp đón Tổ chức Hợp tác Quốc tế Liên Bang Đức (GIZ)

Ngày 22/7/2015, Ban lãnh đạo CTCP CBTP Xuất khẩu Miền Tây (West Food) đã đón tiếp Tổ chức Hợp tác Quốc tế Liên Bang Đức (GIZ) đến thăm công ty và tìm kiếm đối tác tiềm năng trong việc cung ứng sản phẩm hữu cơ cho thị trường châu Âu.

Qua buổi làm việc, GIZ đánh giá cao tiềm năng phát triển sản phẩm hữu cơ của West Food. Tháng 9/2015, GIZ sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Đức và West Food để các bên trao đổi nhằm đi đến thống nhất về việc hợp tác sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của West Food.



Ban lãnh đạo West Food tiếp đón Tổ chức Hợp tác Quốc Tế Liên Bang Đức

11 West Food giới thiệu sản phẩm tại hội chợ Hoa Kỳ

Đầu tháng 7 vừa qua, West Food đã giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ chuyên ngành Thực phẩm và đồ uống mùa hè " Summer Fancy Food Show 2015" tại New York, Hoa Kỳ.

Tham dự Hội chợ lần này, West Food tiếp tục ký kết được các đơn hàng cung ứng cho các siêu thị, chuỗi nhà hàng thực phẩm và đồ uống tại thị trường Hoa Kỳ.



West Food giới thiệu sản phẩm tại hội chợ Hoa Kỳ

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

12 F.I.T tổ chức thành công Teambuilding 2015

Ngày 18-19/7/2015, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức thành công hoạt động Teambuilding 2015. Đây là hoạt động thường niên của F.I.T với mục đích tăng tình đoàn kết giữa các thành viên, xây dựng một tập thể FIT đoàn kết vững mạnh cùng chung chí hướng.

Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động, trò chơi và những phần thi văn nghệ đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của các anh chị em tại F.I.T.

Đặc biệt, là một phần trong Teambuilding hàng năm, màn đấu giá gây quỹ từ thiện 2015 đã diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên FIT. Kết thúc màn đấu giá, tổng số tiền thu được lên đến hơn 300 triệu đồng. Số tiền này đã được bổ sung vào ngân sách quỹ từ thiện của FIT 2015 dành cho các chương trình chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.



F.I.T tổ chức thành công
Tearbuilding 2015

Bản tin này phát hành nhằm mục đích tổng hợp, cập nhật thông tin nhanh cho nhà đầu tư về hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động đầu tư, cùng những quyết định, chiến lược quan trọng của HĐQT và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T; góp phần thể hiện sự minh bạch và tôn trọng các cổ đông, các nhà đầu tư của F.I.T.